

วันที่ ๒๐ เม.ย. ๒๕๖๔

ผู้ปิดประกาศ Succi

พยาน CSU



ประกาศกรมทางหลวง

เรื่อง การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้าง
เป็นพนักงานเงินทุนค่าธรรมนิยมผ่านทาง

ตามที่ได้มีประกาศกรมทางหลวง ลงวันที่ ๔ ธันวาคม ๒๕๖๓ เรื่อง รับสมัครบุคคล
เพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานเงินทุนค่าธรรมนิยมผ่านทาง ในตำแหน่ง นักจัดการงานทั่วไป ปฏิบัติหน้าที่
บริหารงานทั่วไป สังกัดกองทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง นั้น

บัดนี้ การเลือกสรรได้เสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงขอประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรและ
การขึ้นบัญชีการเลือกสรร ตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้

ทั้งนี้ ขอแจ้งให้ผู้ผ่านการเลือกสรรได้ทราบว่า

๑. การขึ้นบัญชีผู้ผ่านการเลือกสรรจะขึ้นบัญชีไว้เป็นเวลาไม่เกิน ๒ ปีนับตั้งแต่วันขึ้นบัญชีแต่
ถ้ามีการสรรหาและเลือกสรรในตำแหน่งเดียวกันนี้อีก และได้ประกาศขึ้นบัญชีผู้ผ่านการเลือกสรรใหม่แล้ว
บัญชีผู้ผ่านการเลือกสรรครั้งนี้เป็นอันยกเลิก

๒. ผู้ผ่านการเลือกสรรผู้ใดได้ขึ้นบัญชีผ่านการเลือกสรรดังกล่าว ถ้ามีกรณีอย่างใดอย่างหนึ่ง
ดังต่อไปนี้ ให้เป็นอันยกเลิกการขึ้นบัญชีผู้นั้นไว้ในบัญชีผู้ผ่านการเลือกสรรในตำแหน่งดังกล่าว คือ

๒.๑ ผู้นั้นได้ขอสละสิทธิไม่เข้ารับการจัดจ้างในตำแหน่งที่ผ่านการเลือกสรร

๒.๒ ผู้นั้นไม่มารายงานตัวเพื่อรับการจัดจ้างภายในเวลาที่กำหนด

๒.๓ ผู้นั้นมีเหตุที่ไม่อาจเข้าปฏิบัติงานได้ตามวันเวลาที่กรมทางหลวงกำหนด

๓. หากปรากฏภายหลังว่าผู้ผ่านการเลือกสรรรายใด มีคุณสมบัติไม่ตรงตามประกาศรับสมัคร
หรือคุณสมบัติที่ยื่นสมัครเข้ารับการเลือกสรร ก.พ. มิได้รับรองว่าเป็นคุณสมบัติตรงตามประกาศรับสมัคร ถึงแม้ว่า
ผู้สมัครรายนั้นจะเป็นผู้ผ่านการเลือกสรร ก็จะไม่สิทธิได้รับการจัดจ้างเป็นพนักงานเงินทุนค่าธรรมนิยม
ผ่านทางในตำแหน่งที่ผ่านการเลือกสรร

โดยให้ผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานเงินทุนค่าธรรมนิยมผ่านทาง ตำแหน่ง
นักจัดการงานทั่วไป ปฏิบัติหน้าที่ บริหารงานทั่วไป สังกัดกองทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง ลำดับที่ ๑
มารายงานตัว เพื่อรับการจัดจ้างเป็นพนักงานเงินทุนค่าธรรมนิยมผ่านทาง ณ งานสารบรรณ กองทางหลวงพิเศษ
ระหว่างเมือง กรมทางหลวง ถนนศรีอยุธยา แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ ๑๐๔๐๐ โทร ๐ ๒๓๕๔
๖๖๖๘ ต่อ ๒๕๕๒๓ ในวันที่ ๒๖ เม.ย. ๒๕๖๔ เวลา ๐๙.๓๐ น.

อนึ่ง ผู้ผ่านการเลือกสรรลำดับถัดไปของตำแหน่งเมื่อมีอัตราว่าง และสังกัดกองทางหลวงพิเศษ
ระหว่างเมือง มีความประสงค์จะจัดจ้าง จะมีหนังสือแจ้งกำหนดวัน เวลาและสถานที่ให้ไปรายงานตัว
ตามลำดับที่ขึ้นบัญชีการเลือกสรรได้

ประกาศ ณ วันที่ ๒๐ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๔

นายสรวัช ทรงศิริโล
อธิบดีกรมทางหลวง

เอกสารแนบท้ายประกาศกรมทางหลวง

ลงวันที่ - ๙ เม.ย. ๒๕๖๕

เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานเงินทุนค่าธรรมเนียมผ่านทาง

สังกัด กองทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง

ตำแหน่ง นักจัดการงานทั่วไป ปฏิบัติหน้าที่ บริหารงานทั่วไป

ลำดับที่	เลขประจำตัวผู้สมัคร	ชื่อ-นามสกุล	หมายเหตุ
๑	๐๑๐๐๐๑	นางสาวภัคจิรา จันทะวะดี	
๒	๐๑๐๐๐๓	นางสาววรลักษณ์ พันธุ์เพชร	
๓	๐๑๐๐๑๓	นางสาวชุตติกาญจน์ ปรีงาม	
๔	๐๑๐๐๐๗	นายมนัสนันท์ เนื้อทอง	
๕	๐๑๐๐๐๖	นางสาวแพรวไหม นาคบุญพรหม	
๖	๐๑๐๐๐๕	นางสาวอรุณชนก จินดาเพ็ง	

๒๗